

Gói lựa chọn Chương trình	Chương trình giới thiệu Google Workspace	Thông tin liên kết Google Workspace
<b>Thông tin cơ bản về chương trình</b>		
Hoa hồng cho người giới thiệu (Việt Nam)	Business Starter: 4 USD, Business Standard: 10 USD hoặc Business Plus: 18 USD cho mỗi người dùng	Mức hoa hồng cơ bản: Business Starter: 5 USD, Business Standard: 11 USD, hoặc Business Plus: 21 USD/người dùng
Số người dùng tối đa được thưởng cho mỗi tài khoản (Việt Nam)	100 người dùng Tối đa 400 USD cho mỗi người dùng Business Starter, 1.000 USD cho mỗi người dùng Business Standard hoặc 1.800 USD cho mỗi người dùng Business Plus	300 người dùng Lên đến 500 USD đối với Business Starter, 1.100 USD đối với Business Standard hoặc 2.100 USD đối với tài khoản Business Plus
Số người dùng tối đa được thưởng mỗi năm dương lịch	200 người dùng * (bất kể gói nào)	Không giới hạn
Các ưu đãi tiền tệ khác	Không	Có
Thời hạn mua tài khoản Google Workspace của khách hàng để được hưởng hoa hồng đủ điều kiện	90 ngày	60 ngày
Ưu đãi cho khách hàng	Giảm 10% trong năm đầu tiên - Tối đa 100 mã khuyến mãi mỗi năm dương lịch	Nhiều loại ưu đãi & chương trình khuyến mãi dựa trên chiến dịch độc quyền - Không có giới hạn về số lượng đổi thưởng của khách hàng
<b>Thông tin chi tiết về tham gia</b>		
Đăng ký chương trình	<a href="#">Đăng ký trực tiếp với Google</a>	1. <a href="#">Tạo Tài khoản liên kết CJ</a> 2. Áp dụng cho Chương trình liên kết Google Workspace Việc chấp nhận phụ thuộc vào việc đáp ứng Tiêu chuẩn chất lượng và nội dung
Quản lý tài khoản	Không	Quản lý và hỗ trợ bản phát hành 1:1
Báo cáo & Theo dõi	Email tóm tắt hàng tháng trên trang tổng quan	Trang tổng quan trực tiếp để theo dõi trạng thái giới thiệu và thanh toán, phiếu mua hàng, v.v.

“Tài khoản”: Tên miền hoặc công ty bạn đã giới thiệu (name@yourbiz.com). Mỗi miền bạn giới thiệu được tính là một tài khoản.

“Người dùng”: Những người dùng cá nhân trong mỗi tài khoản Google Workspace (tức là được liên kết với cùng một miền). Ví dụ: name1@yourbiz.com là một người dùng và name2@yourbiz.com là người dùng thứ hai.

\* 200 người dùng được tính dựa trên ngày giới thiệu đủ điều kiện để được thanh toán hoa hồng. (Ví dụ: Nếu giới thiệu vào tháng 11 năm 2020 cho 1 tài khoản Google Workspace với 5 người dùng và tài khoản Google Workspace được giới thiệu đó đủ điều kiện để nhận hoa hồng vào tháng 2 năm 2021 thì 5 người dùng được tính vào hạn mức năm 2021.)